

● ที่แพร่ขยายย้อยตีเกราะเฉดหัวผู้บริหาร เทกโอเวอร์ "ทีทีเอ" โอลสะฟอล!

รายย่อยสวนผู้บริหารที่เฝ้าไม่ได้หวัง "เทกโอเวอร์" กิจการ
แค่ขอประชุมวิสามัญฯ รุกตรวจสอบผู้บริหารหลังทำบริษัทขาดทุน
บัก โกรทมานาน แต่กลับเมินเฉยแถมให้ข่าวด้านลบเลยเถิด
ถึงขั้นถูกเทกโอเวอร์ด้าน "จรัมพร" เดินหน้าสอบกราวรูด ขณะ
ผู้บริหารที่เฝ้าหนึ่งไม่คิดเดินสายชี้แจงผู้ลงทุนตามห้องค้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)
(TTA) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้รับหนังสือ
จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 75 ราย อ้างว่าถือหุ้นในบริษัทรวมกัน
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 72,212,550 หุ้น หรือ 10.99% ขอให้บริษัทเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นและได้เสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้ 1.อนุมัติ
การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้บริษัท รวมทั้งสร้างเสริม
ให้บริษัทมีฐานะการเงินที่เข้มแข็งขึ้น 2.อนุมัติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของ
บริษัท จากเดิมเริ่มต้นวันที่ 1 ต.ค. และสิ้นสุด 30 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันที่
1 ม.ค. และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค.ของทุกปี เพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้
กับบริษัทอื่นๆที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทจะตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการ
ยื่นหนังสือของกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้อง
ในการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และจะดำเนินการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทางด้านตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย TTA นำโดยบริษัท Atlas
Holding Limited (Atlas) ได้ออกแถลงการณ์ หลังยื่นหนังสือขอให้
เปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทว่า ขอยืนยันว่าการดำเนินการ
ครั้งนี้ไม่ใช่การ "เทกโอเวอร์" เช่นที่ ม.ล.จันทรรจุกา
จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร TTA แถลงข่าวก่อนหน้า โดยจุดประสงค์
หลักคือ ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการตรวจสอบผู้บริหาร
หลังเกิดปัญหาการบริหาร เห็นได้จากผลประกอบการ
ที่ขาดทุนสะสมมากกว่า 6 ปี ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นขาดทุน
กว่า 15,000 ล้านบาท และมีผลกระทบต่อราคา
หุ้นอย่างมาก "จากภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายใน TTA ไม่ว่าจะป็นข้อผิดพลาดด้านการบริหาร
ผลตอบแทนที่ได้รับ เราผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงรวมตัว

กันเรียกร้องให้ผู้บริหารระดับสูงออกมาแสดงความ
รับผิดชอบก่อนจะเกิดปัญหาอื่นตามมา"

2.ขอยืนยันว่าจุดประสงค์หลักในการเข้า
พบ ม.ล.จันทรรจุกา จันทรทัต ของตัวแทนที่ได้รับ
มอบหมายจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยเมื่อเร็วๆนี้คือ
ต้องการแสดงให้เห็นจุดยืนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย
ที่ไม่พอใจผลงานการบริหารของผู้บริหาร TTA ชุด
ปัจจุบัน รวมถึงการนำเสนอแนวคิดในการปรับปรุง
การบริหารงาน ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างผู้บริหารและ
แนวทางเพื่อทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น
ซึ่งก็น่าแปลกใจที่ผู้บริหารระดับสูงมีการตอบรับใน
ทางลบ แสดงให้เห็นถึงการที่ผู้บริหารระดับสูงของ
TTA ไม่เคารพและรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้น

3.ทั้งนี้ การยื่นจดหมายให้คณะกรรมการ
เปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น TTA ในครั้งนี้ มิใช่การ
เข้ามาเทกโอเวอร์ TTA ตามที่ถูกเบี่ยงเบนข่าว
แต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับการชี้แจงของผู้บริหาร
TTA ล่าสุดที่ระบุว่าจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือ
หุ้นของบริษัทไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าใน
ความเป็นจริงแล้วไม่มีขบวนการเข้ามาดำเนินการ
เทกโอเวอร์บริษัท TTA แต่อย่างใด

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่
เข้าตรวจสอบการซื้อขายตามกฎระเบียบ โดยจะ
เข้าไปดูว่าผู้ถือหุ้น 10.99% นั้นได้ถือครองหุ้น TTA
ตั้งแต่เมื่อไหร่ มีการสร้างราคาและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภายในหรือไม่ ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีหนังสือให้
ผู้เกี่ยวข้องกับกรณีหุ้นที่เฝ้าชี้แจงข้อมูลกลับมายัง
ก.ล.ต.ภายใน 7 วัน รวมทั้งจะมีการเสนอให้คณะ
กรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาความเหมาะสมกรณีที่น่าย
วิจิตร สุพินิจ ประธาน ก.ล.ต. เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย.